



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน  
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม  
และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

\*\*\*\*\*

ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙, ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน อำเภอร่องกวาง จังหวัดแพร่ พุทธศักราช ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙, ประกอบกับประกาศแผนป้องกันการทุจริต ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน เพื่อสร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากลเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของบุคลากรทุกคน และเพื่อให้การบริหารราชการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐไปแล้ว นั้น

เพื่อให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน อำเภอร่องกวาง จังหวัดแพร่ เป็นไปตามแผนฯ ที่ได้ประกาศไว้ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน จึงขอรายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปัจจัยสนับสนุน ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายวิโรจน์ ยิงช้าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน  
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ไทย อำเภอธัญบุรี จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานปี พ.ศ.๒๕๖๒
<p>๑. ปณิธานองค์กร ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน</p> <p>๑.๑ สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ</p>	<p>๑.๑.๑ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ไทย เพื่อปลูกจิตสำนึกให้คุณธรรม จริยธรรม เข้าใจ หลักธรรมทางศาสนา การน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน</p>	<p>โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ไทย เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลักธรรมทางศาสนา การน้อมนำเอาปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานโดยได้ จัดกิจกรรมฟังคำบรรยายจากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ไทย การฟังและเว้นการแสวงหาประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ การน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ไทย จำนวน ๒๖ คน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>
	<p>๑.๑.๒ การส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกิจกรรม/โครงการวันสำคัญทางศาสนาและเข้าร่วมพิธีรำลึกวันสำคัญของชาติ</p>	<p>ดำเนินกิจกรรม/โครงการวันสำคัญทางศาสนาและเชิญชวน ร่วมพิธีรำลึกวันสำคัญของชาติ เช่น วันมหาบูชา วันวิสาขบูชา พร้อมบำเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น การแต่งกายผ้าอ้อมหรือชุดพื้นเมือง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานปี พ.ศ.๒๕๖๒
<p>๑.๒ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกความดี ความซื่อสัตย์สุจริต ในการปฏิบัติราชการ</p>	<p>๑.๒.๑ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกความดี ความซื่อสัตย์สุจริต ในการปฏิบัติราชการ/กิจกรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ ผู้ร่วมงาน คัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างดีเด่น</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>
<p>๒. รวมพลังแผ่นดิน ป้องกันและปราบปราม การทุจริต</p> <p>๒.๑ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อ ป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ</p> <p>๒.๒ พัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแสให้สะดวก หลากหลายและปลอดภัย</p>	<p>๒.๑.๑ ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตระหนักถึงบทบาทภารกิจหน้าที่ของตน/ศักดิ์ศรีของการปฏิบัติหน้าที่ราชการและต่อต้านการทุจริต เช่น การติดประกาศ, การจัดทำบอร์ด ประชาสัมพันธ์</p>	<p>ดำเนินการประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตและ ประพฤติไม่ชอบของข้าราชการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p>- ประชาสัมพันธ์โดยการจัดทำเอกสาร แผ่นพับ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>
	<p>๒.๒.๑ ดำเนินการจัดทำช่องทางกรรเรียนต่าง ๆ</p>	<p>จัดทำช่องทางกรรเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและวิธีการ รเรียน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ ๓ ช่องทาง</p> <p>๑. รเรียนโดยการทำเป็นหนังสือส่งมาที่องค์กร บริหารส่วนตำบลไฟไหม</p> <p>๒. รเรียนทางโทรศัพท์สายตรงนายกองการบริ การ ส่วนตำบล</p> <p>๓. รเรียนผ่านทางเว็บไซต์ องค์กรบริหารส่วนตำบล ไฟไหม <a href="http://www.phaitone.com">www.phaitone.com</a></p> <p>๔. รเรียนผ่านทาง Inbox Facebook องค์กรบริหาร ส่วนตำบลไฟไหม</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานปี พ.ศ.๒๕๖๒
<p>๓. เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต</p> <p>๓.๑ ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้</p>	<p>มีการประชุมติดตามงาน ของเจ้าหน้าที่เป็นประจำเดือน</p> <p>ทุกเดือน</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p>- มีประชุมติดตามงาน ระหว่างผู้บริหารกับหัวหน้าส่วนราชการ ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการกับผู้บังคับบัญชา</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>
<p>๔. สร้างบุคลากรมีอาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p> <p>- ส่งเสริมการประพฤติตามมาตรฐานจรรยาบรรณของบุคลากรในหน่วยงาน</p>	<p>จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมและข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p>- จัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการและเผยแพร่ให้ ทุกคนถือปฏิบัติ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

- ไม่มี

### ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค

#### ปัจจัยสนับสนุน

๑. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น การประพฤติมิชอบ โดยส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงานตามแผน และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
๒. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ให้ความร่วมมือการดำเนินการในแต่ละกิจกรรมตาม แผนฯ และมีความตระหนักเห็นความสำคัญในการดำเนินการตามแผนฯ

#### ปัญหาอุปสรรค

๑. ขาดเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบงานโดยตรงและไม่มีความรู้ในการส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนให้เป็นรูปธรรม
๒. ขาดการสนับสนุนงบประมาณที่ใช้สำหรับการดำเนินงานตามแผนฯ

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสาววีรญา แสงคำ)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ